



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่ ๑๐๑๙ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
และโครงการพิเศษ ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อธิการบดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติงานทุกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนเพียงหน้าที่เดียว และให้มีการทบทวนคำสั่งนี้ ทุกสิ้นภาคเรียน

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุกาพแสนยากร)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

บัญชีแนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ที่ ๑๐๑๙ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ศิลานบุตร	ที่ปรึกษาอธิการบดี	กรรมการ

๒. คณะกรรมการอำนวยการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อาณาภพแสนนगर	อธิการบดี	ประธานและกรรมการ
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจำง	รองอธิการบดี	กรรมการ
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหสา พลนิต	รองอธิการบดี	กรรมการ
๔	ดร.ชูวิทย์ นาเพ็ญ	รองอธิการบดี	กรรมการ
๕	ดร.เจษฎา ชาตรี	รองอธิการบดี	กรรมการ
๖	ดร.วิมล หลักรัตน์	รองอธิการบดี	กรรมการ
๗	ผศ.ดร.อุดมพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ	คณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๘	ดร.จักรพันธ์ โสมเกษตริน	คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๙	ดร.ภาดล อามาตย์	คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๑๐	ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา	คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑๑	นายสุรศักดิ์ จันทา	คณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๑๒	ผศ.ดร.อาสนะ เขติชู	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๑๓	ดร.นภวรรณชาติมนตรี	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๑๔	ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันธ์	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ

๓. คณะกรรมการดำเนินงาน รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, ประธานสาขา, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสำนัก, หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย

ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและโครงการพิเศษ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นางวิริยา บุญรินทร์	รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๒	นายอัฐพร กิ่งบุญ	รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๓	นางนิตยา มณีนิล	รองคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๔	ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์	รองคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๕	ผศ.ดร.กิจติพงษ์ ประชาชาติ	รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๖	ดร.อนันต์ศักดิ์ พวงอก	รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๗	นางสาวศิริกมล ประภาสพงษ์	รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๘	ผศ.นารีรัตน์ ศรีหาล้า	รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๙	ดร.สิธศักดิ์ แสงวงษ์	รองคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๑๐	ดร.เดชิต ศิริวงศ์เดชา	รองคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๑๑	ดร.เชียวชาญ แสงทอง	ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๑๒	นางสาวกนิษฐา อินธิชิต	ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๑๓	ผศ.ดร.จุฬารัตน์ บุษบงก์	ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๑๔	นางสาวชลธิชา โรจนแสง	ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๑๕	นางสาวชนมน สุขวงษ์	ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๑๖	นางสุภาพร อามาตย์	ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๑๗	นายพรเทพ เจริญนุท	ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑๘	ผศ.พิมพ์ภัส เสี่ยงหวาน	ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๑๙	นายประจวบ จันทร์หมื่น	ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๒๐	นางสาวปรารถนา มะลิไทย	ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๒๑	นายกิตติชัย ชันทอง	ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๒๒	นายกริชบริดรินทร์ ผิวหอม	ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๒๓	นางสาวภาภรณ์ เหล่าพิสัย	ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ

๒๔	นางสาววันวิสาข์ รุ่งแก้ว	ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	กรรมการ
๒๕	นางปราณี ศรีบุญเรือง	ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน	กรรมการ
๒๖	นางสาวกนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ	ประธานสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม	กรรมการ
๒๗	นางสาวกมลวรรณ คำเพราะ	ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์	กรรมการ
๒๘	นายโชคชัย ไตรยสุทธิ	ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง	กรรมการ
๒๙	ดร.เดชภณ ทองเต็ม	ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	กรรมการ
๓๐	ดร.ทัย กาบบัว	ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๓๑	นายณัฐกร ไต่สิงห์	ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์	กรรมการ
๓๒	นายจิรายุ มุสิกกา	ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร	กรรมการ
๓๓	ดร.ศิริพร ศรีภิญโญวนิชย์	ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
๓๔	นางสาวพิมพ์วิวี ยามะเทวัน	ประธานสาขาวิชาการบัญชี	กรรมการ
๓๕	นายเกษม เปนาวัด	ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง	กรรมการ
๓๖	ดร.เอกพิสิฐ คำเอี่ยมรัตน์	ประธานสาขาวิชาการจัดการ	กรรมการ
๓๗	นางสาวลัทธกาญจน์ กุญแก้ว	ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	กรรมการ
๓๘	นางสาววิรัชญา ชุมแสง	ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ	กรรมการ
๓๙	นางสาวปาริฉัตร พงษ์คละ	ประธานสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม	กรรมการ
๔๐	นางสาวทิฆัมพร เพชรราเวช	ประธานสาขาวิชาการตลาด	กรรมการ
๔๑	นางสาวจุฑาลินี ชนะตีก	ประธานสาขาวิชาภาษาจีน	กรรมการ
๔๒	นายบุรณัฐ สุธะคุ้ม	ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๔๓	นางสาวพรจิตร์ จันทร์เปล่ง	ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	กรรมการ
๔๔	ผศ.ดร.ธรงค์วิทย์ ทองเสียน	ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	กรรมการ
๔๕	นางอินทรา ศักดิ์เมี้ยนแก้ว	ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	กรรมการ
๔๖	นางสาวรัตติกัญญา ศิลานบุตร	ประธานสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ	กรรมการ
๔๗	นางสาวทิวาพร ใจก้อน	ประธานสาขาประวัติศาสตร์	กรรมการ
๔๘	นางสาวสุเทวี คงคุณ	ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์	กรรมการ
๔๙	ดร.อลงกต แผนสนิท	ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	กรรมการ
๕๐	ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวัฒน์ บัวทอง	ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์	กรรมการ
๕๑	ดร.เจษฎา โพนแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริหารวิชาการ/หัวหน้างานบริการการศึกษา	กรรมการ
๕๒	นายอชชาติ บุญญชย์	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ประธานโปรแกรมภาษาไทย	กรรมการ
๕๓	ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริหารวิชาการ	กรรมการ
๕๔	นายบุญชู นามบุรี	รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่	กรรมการ
๕๕	นายจรัส โนนกอง	รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/หัวหน้างานบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๕๖	นางอัญชลี สุวัฒน์มตม	ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๕๗	นางสุภาพร ชัยชนะธรรม	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
๕๘	นางเพ็ญพักตร์ สุมณฑา	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๕๙	นางสาวณัชชาธิ์ กุลพิชัยจิราวุฒิ	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๖๐	นางลำพึง บัวจันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๖๑	รองศาสตราจารย์จำเริญ อุ่นแก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
๖๒	นางสาวสรวิทย์ คำนวล	หัวหน้ากลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
๖๓	นางแสงมณี วงศ์สุวรรณ	หัวหน้าสำนักงานคณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๖๔	นางรัศมี ทองเกิด	หัวหน้าสำนักงานคณะบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๖๕	นางสาวมณีรัตน์ ปราศจาก	หัวหน้าสำนักงานคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๖๖	นางนิลวรรณ จันทร์ทา	หัวหน้าสำนักงานคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๖๗	นางวิไลวรรณ สิงห์เจริญ	หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๖๘	นางพรทิภา พรหมมา	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๖๙	นางบัวซอน พวงสวัสดิ์	หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๗๐	นางอรศิพัทธ์ จักรบุตร	หัวหน้าหน่วยงานวิจัย	กรรมการ
๗๑	นายสะอาด ศิริโชติ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๗๒	นางสาวชุตาลักษณ์ คำนึ่ง	หัวหน้าฝ่ายธุรการและงานสารบรรณ	กรรมการ
๗๓	นางสาวศรีสุดา จันทร์	หัวหน้างานพัสดุ	กรรมการ

๗๔	นางดวงดาว สุขศรี	หัวหน้างานคลัง	กรรมการ
๗๕	นายฉันทชัย อ่อนศรี	หัวหน้าฝ่ายเอกสารการพิมพ์	กรรมการ
๗๖	นายนฤชา สมาน	หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา	กรรมการ
๗๗	นายสิขร สุขชัยยะ	หัวหน้างานวินัยและพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๗๘	นางสาวลัดดาวลัย สมจิตร	หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๗๙	นางสาวธัญชนก สีหะวงษ์	หัวหน้างานงบประมาณ กองนโยบายและแผน	กรรมการ
๘๐	นายกิตติศักดิ์ สิงคะเนย์	หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๘๑	นางสุภัทตรา อ่อนศรี	หัวหน้าฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๘๒	นายธงชัย เคชแสง	หัวหน้าฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย	กรรมการ
๘๓	นางณัฐชญา สุฤทธิ์	หัวหน้างานหลักสูตร	กรรมการ
๘๔	นายชาติชาย ไตมร	หัวหน้างานออกแบบและวางผัง	กรรมการ

๔. คณะกรรมการปฏิบัติงาน

ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและโครงการพิเศษ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวภิญญภักดิ์ ไสกระจำง	ฝ่ายธุรการและสารบรรณ	กรรมการ
๒	นางสาวณัจยา บุรณะ	ฝ่ายธุรการและสารบรรณ	กรรมการ
๓	นางสาวจิตติสฎา กฤษณสุวรรณ	ฝ่ายธุรการและสารบรรณ	กรรมการ
๔	นางสาวภัสร์ศศิรี สารพันธ์ุ	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๕	นายวีระยุทธ มั่งคั่ง	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๖	นางสาวแพรวา เจริญทรัพย์	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๗	นางสาวพรทิพย์ รัตนวงษ์	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๘	นางสาวเจริญศรี ธรรมนิยม	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๙	นางสาวปิยะนุช บัวสาย	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๑๐	นายอภิชาติ เพ็งดา	งานบริหารบุคคล	กรรมการ
๑๑	นางศิริวรรณ หัตถนา	งานพัสดุ	กรรมการ
๑๒	นายจักรพันธ์ จันทร์พวง	งานพัสดุ	กรรมการ
๑๓	นางสาวฉันทิณี ชวัญยืน	งานพัสดุ	กรรมการ
๑๔	นายสมจิตร เทพธานี	งานพัสดุ	กรรมการ
๑๕	นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สัมทาน	งานคลัง	กรรมการ
๑๖	นางประณีตศิลป์ ไตมร	งานคลัง	กรรมการ
๑๗	นายอรรณพ สังฆพรหม	งานคลัง	กรรมการ
๑๘	นางสาวปัทมาวดี จันทะแจ่ม	งานคลัง	กรรมการ
๑๙	นายณัฐวิทย์ จันทร์หอม	งานคลัง	กรรมการ
๒๐	นางสาวสุภัทรา ราตี	งานคลัง	กรรมการ
๒๑	นางสาวชนากัด มูลกะกุล	งานคลัง	กรรมการ
๒๒	นางสาวรัชฎาพร จันทศรี	งานคลัง	กรรมการ
๒๓	นางสถิตนตรา โนนกอง	งานคลัง	กรรมการ
๒๔	นางสาวฉันทวีดี ประมั่งคะตา	งานคลัง	กรรมการ
๒๕	นางสาวพัทธ์ธีรา เสาร์ชัย	งานคลัง	กรรมการ
๒๖	นายพัฒนกร เขตนิมิตร	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๗	นางสาวสุปราณี สมคะเน	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๘	นางสาวจินตนา แสงแก้ว	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๙	นายคมกริช วงษ์โสภา	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๓๐	นางสาวอินทอร โรจนวิภาค	ฝ่ายประชุมและพิธีการ	กรรมการ
๓๑	นางสาวปริญญช สุรพศรี	งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๓๒	นายสุชาติ ศรีชื่น	งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๓๓	นายกรวิทย์ ไชยนาม	งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๓๔	นางณัฐชญา สุฤทธิ์	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๓๕	นางสาวทาริกา นัยเนตร	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ

๓๖	นายเทวา ชันติวงษ์	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๓๗	นางสาวอังคณา ลิ้มพงศธร	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๓๘	นางสาวศุภรดา อ่อนศรี	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๓๙	นายสุวิทย์ คูหา	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๔๐	นางสุนีย์ หุ่ยวัน	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๑	นางสาวสุกัญญา ไชยพิมพ์	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๒	นายกาศิกพิพัฒน์ พิรมรัมย์	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๓	นางสาววัลภา โสตา	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๔	นางสาววรรณิตา ดวงมณี	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๕	นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง	กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๖	นายไพบูลย์ คำเสียง	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๗	นายวัชรา ทองวิเศษ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๘	นายพีรพัฒน์ แสงขาว	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๔๙	นายศิริราช สวงนลิน	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๕๐	นายประกาศิต ซอสนันท์ยะ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๕๑	นางสาวสุชาดา วีระกุลพิริยะ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๕๒	นายอานันต์ ธรรมคุณ	ฝ่ายโสต	กรรมการ
๕๓	นายสินสมุทร บุญมา	ฝ่ายโสต	กรรมการ
๕๔	นายสรราช จันทพา	ฝ่ายโสต	กรรมการ
๕๕	นายพงศธร มาตา	ฝ่ายโสต	กรรมการ
๕๖	นายศิวัตร์ โชติก	กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๕๗	นางสาววณัญญา สุพัฒน์	กองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๕๘	นางสาวบุญทริการ์ บุญกันหา	งานนโยบายและแผน	กรรมการ
๕๙	นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์	งานนโยบายและแผน	กรรมการ
๖๐	นางสาวปิยะนันท์ จันทร์ฟ้าเหลือง	งานนโยบายและแผน	กรรมการ
๖๑	นางสาวช่อลัดดา สินธุเดช	งานนโยบายและแผน	กรรมการ
๖๒	นางสาวกมลมาศ เอี้ยวถาวร	งานนโยบายและแผน	กรรมการ
๖๓	นางสาวขวัญตา พงษ์ธนู	งานนโยบายและแผน	กรรมการ
๖๔	นางสาวทนต์ดา นิธิเพ็งแจ่ม	สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๖๕	นายชาญชัย ยาศรี	สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๖๖	นางสาวสมพร เกียรติสุข	สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๖๗	นางสาวมนัญญา นาคสิงห์ทอง	สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๖๘	นายโอภาส ศรีชื่น	สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๖๙	นางปนิษฐา อนุพันธ์	สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๗๐	นางสาวกัญญาธิษัณฐ์ จารุดารากร	สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๗๑	นางภรณ์สรณ์ โมทะจิตต์กุลธนต์	สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๗๒	นางสาวนฤทัย พลเมือง	สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๗๓	นายวิศเวศ อุดมเดชาณัติ	สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
๗๔	นายอรุณ วรรณราช	สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๗๕	นางสาวสุภาภรณ์ บุญศรี	สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี	กรรมการ
๗๖	นายรุ่งทิพา เนื้อนา	สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๗๗	นางสาวปวีรศา แดงงาม	สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๗๘	นางสาวนงนุช แสงพุกภัย	สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๗๙	นายตรีเทพ ศรีสุข	สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๘๐	นายทินกร กมล	สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๘๑	นายจตุภัทร จิตโชติ	สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๘๒	นายเอกสิทธิ์ สุรวิทย์	สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๘๓	นางสาววรางคณา ปุ้ยสูงเนิน	สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๘๔	นายสันติภาพ รัตนวรรณ	สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๘๕	นายวรรณธ์ เนินงาม	สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๘๖	นางสาววิลาสินี อรัญศรี	สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ

๕. คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมวิชาการองค์การปกครองท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นางอัจฉรา จันทร์เพา	ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมฯ	กรรมการ

๖. คณะกรรมการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ผศ.พนโท ดร.ศิรพณ โพธิ์อากาศ	รองประธานบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
๒	ผศ.ดร.อรธิตา ประสาร	รองประธานบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
๓	ผศ.ดร.สุภัทษร ทวีจันทร์	เลขาธิการบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
๔	นางสาวกนกกาญจน์ บุญทรง	บัณฑิตศึกษา	กรรมการ
๕	นางสุพรรณษา แสงดา	บัณฑิตศึกษา	กรรมการ
๖	นางอำพร ไกรกลาง	บัณฑิตศึกษา	กรรมการ

๗. คณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	ผศ.ดร.ธัญวรัตน์ แจ่มใส	อาจารย์	กรรมการ
๒	ผศ.อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร	อาจารย์	กรรมการ
๓	นางสาวจิรญา คำนึ่ง	โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต	กรรมการ

๘. คณะกรรมการปฏิบัติงานในงานอาคารสถานที่ (ฝ่ายยานพาหนะ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นายอรรถ อ่อนศรี	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๒	นายบุญยงค์ ไกรกลาง	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๓	นายไพริน ปักษา	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๔	นายสัญญาประเสริฐ เสนาะ	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๕	นายณัฐภูธรณ์ พัฒนพันธ์	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๖	นายสมาน สายสุนา	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๗	นายอธิวัฒน์ เพ็งเกา	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๘	นายจิรัฐติพงษ์ วงศ์คำจันทร์	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๙	นายไพโรจน์ ตากรวด	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ
๑๐	นายพรชัย สิมศรี	ฝ่ายยานพาหนะ	กรรมการ

๙. คณะกรรมการปฏิบัติงานในงานอาคารสถานที่ (งานอาคารสถานที่และบริการ,ฝ่ายไฟฟ้า,ฝ่ายภูมิทัศน์)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นายมงคล คุณดั่ง	งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและบริการ	กรรมการ
๒	นายสมชัย สอนหมาก	งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและบริการ	กรรมการ
๓	นายจตุรงค์ ชิดลิน	งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและบริการ	กรรมการ
๔	นายบัณฑิต พรบุญ	งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและบริการ	กรรมการ
๕	นายสุรสิทธิ์ บุญทาทอง	งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและบริการ	กรรมการ
๖	นายสมพร แก้วสุวรรณ	งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและบริการ	กรรมการ
๗	นายณัฐกิตติ วิสมหมาย	ฝ่ายอาคารสถานที่/ไฟฟ้า	กรรมการ
๘	นายไพฑูล ทองป้อ	ฝ่ายอาคารสถานที่/ไฟฟ้า	กรรมการ
๙	นายเสกสรร วรรณทวี	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๐	นายสมจิตร คำภาษา	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๑	นายวิวัฒน์ เทพวงศ์	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๒	นายวิโรจน์ กลิ่นกุหลาบ	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๓	นายมลตรี ศรีชาติ	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๔	นายนิรณ พวงพลอย	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ

๑๕	นายเดชชนะ สุฤทธิ	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๖	นายประคอง พรหมสิทธิ์	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๗	นายธีระพงศ์ ขุนศรี	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๘	นายถาวร แอนโก	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ
๑๙	นายอิทธิกร สุมาลี	ฝ่ายภูมิทัศน์	กรรมการ

๑๐. กรรมการปฏิบัติงานกลุ่มแรงงาน (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นายสุจินต์ บุญเสริม	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒	นายเสรี กิ่งเกษ	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓	นายสรายุทธ์ มุ่งมาน	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔	นายโกสินธุ์ เหลือมล้ำ	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๕	นายธงชัย ขุนศรี	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๖	นายวิเชียร ไชยทิพย์	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๗	นายวีระพันธ์ บึงไกร	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๘	นายชาญชัย สุฤทธิ	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๙	นายวิชัย ไชยวิเศษ	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๐	นายอ่อนสา ศรีวงษ์	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๑	นายสมาน คำศรี	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๒	นายราเชน ศรีเลิศ	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๓	นายอภิชาติ พรหมมา	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๔	นายพิทักษ์ สุขสนิท	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๕	นายพิชัย บุรินทร์	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๖	นายเฉลิมพล ขุนศรี	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๗	นายบุญชัยน สายช่วย	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๘	นายสุนทร แก้วสุวรรณ	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๙	นายฤกษ์ชัย นากอก	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๐	นายสมศักดิ์ ศรีวงษ์	พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย	กรรมการ

๑๑. กรรมการปฏิบัติงานกลุ่มแรงงาน (พนักงานรักษาความสะอาด)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวกสิกรนา สังขาว	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒	นางทองวัน ไชยสนอง	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓	นางสวรรค์ สมมาลัย	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔	นางทองวัน วรรณทวี	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๕	นางอรอินทร์ แสงสุข	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๖	นางณัฐชดาภรณ์ คิตไฉ	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๗	นางบุญศรี ศรีไสดา	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๘	นางพิกุล ไสดาลี	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๙	นางทองพูน อร่ามเรือง	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๐	นางมาลี อุดหนุน	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๑	นางอัมพร เลิศปัญญา	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๒	นางมลิตา มาพงษ์	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๓	นางสาวสุพรรณ ชารีรัตน์	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๔	นางสมพร สบหลม	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๕	นางพรวิภา สิ้นธรรณกุล	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๖	นางศิริรัฐ เสนาะ	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๗	นางทำนอง ศรีวงษ์	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๘	นางสาวสุธีรา ไสพิลา	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๙	นางเสงี่ยม สุริโย	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ

๒๐	นางหนูมัด แสงสิงห์	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๑	นางสาวธัญพร ลิงวงษา	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๒	นางสาวบัวลี แอนโก	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๓	นางสาวสไลซา คำชาย	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๔	นางปิยะนุช สอนหมาก	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๕	นางสมรรัตน์ พิมพ์อก	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๖	นางราตรี วงศ์ละคร	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๗	นางมะลิวรรณ คำห่อ	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๘	นางเบญญาภา แก้วแดง	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒๙	นางลำพูน จวงการ	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๐	นางพรทิพย์ เพ็ญสูงเนิน	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๑	นางสม พรหมเวียง	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๒	นางจันทร์ดา ดีอยู่	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๓	นางสาวเพ็ญ พิมพ์สนั่น	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๔	นางสาวศรีวิไลย์ คำมานพ	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๕	นางสาวดาวรรณ เรืองดี	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๖	นางสังวาลย์ สังข์ขาว	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๗	นางลาวัลย์ อนุพันธ์	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๘	นางสมหวัง สารพล	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓๙	นางปราณี เจือจาม	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๐	นางสาวประไพ สอนหมาก	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๑	นางสำราญ ป้องกัน	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๒	นางสาวบัวทอง พรหมพิราม	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๓	นางสาวแก้วกาญจน์ สอนสนธิ	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๔	นางสุบรรณา มโนราช	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๕	นางอัมพร บุญเสริม	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๖	นางทองไผ่ ประเทืองไทย	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๗	นางอุตร แสนหล้า	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๘	นางสาวชุตติกาญจน์ มีกันยา	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๔๙	นางศรีทอง อิ่มเต็ม	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๕๐	นางรำไพ บุญสาร	พนักงานรักษาความสะอาดมหาวิทยาลัย	กรรมการ